

มุมมองเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐอินเดีย ปี ค.ศ.2023

ฉบับปรับปรุง: บทสรุปผู้บริหาร

มีหนังสือฉบับเต็มในภาษาอังกฤษ:

OECD (2023), *Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2023 – Update*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/cd94bcf6-en>.

การเติบโตของตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชียต้องปรับตัวเพื่อเผชิญหน้ากับลมต้านจากภายนอก

เศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่ในแถบเอเชียจะเผชิญหน้ากับความท้าทายกับแนวโน้มความต้องการภายนอกที่ตกลงอย่างต่อเนื่อง ตลาดการส่งออกของประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้หดตัวอย่างมากท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว การบริโภคภาคเอกชนที่แข็งแกร่งจะยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยพยุงตัวขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สำคัญในภูมิภาค การขยายตัวของภาคบริการจะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตจากด้านอุปทานและขับเคลื่อนตลาดแรงงานของภูมิภาค มีการคาดคะเนถึงการยกเลิกข้อจำกัดในการเดินทางโดยสิ้นเชิงเพื่อกระตุ้นการเติบโตอย่างรวดเร็วของภาคการท่องเที่ยวในภูมิภาค การบูรณาการเชิงลึกของการตลาดส่งออกภายในตลาดเอเชียเกิดใหม่ด้วยกันเองและการค้าแบบระหว่างภูมิภาคได้ช่วยให้ภูมิภาคสามารถรับมือกับผลกระทบของเศรษฐกิจโลกที่ทำให้การส่งออกของภูมิภาคชะลอตัวซึ่งเป็นผลมาจากอุปทานนอกภูมิภาคที่ถือเป็นความเสี่ยงของภูมิภาคนี้ นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงอื่น ๆ คือ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ

โดยรวมแล้ว การเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ที่แท้จริงในอาเซียนจะลดลงในปี ค.ศ.2023 แต่ภาพรวมของการลดลงนั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ เช่น การเพิ่มขึ้นผลิตภัณฑ์มวลรวมของสาธารณรัฐอินโดนีเซียจะยังคงแข็งแกร่ง ขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาจะยังคงมีแนวโน้มจะอ่อนแออยู่

อุปสงค์ระดับภูมิภาคและในประเทศรองรับการเติบโต

อุปสงค์ในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริโภคของภาคเอกชนที่ได้รับความเชื่อมั่นสูงจากผู้บริโภคและการขยายตัวของชนชั้นกลาง ส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ อุปสงค์ระดับภูมิภาคที่แข็งแกร่งช่วยรักษาการค้าภายในภูมิภาคให้คึกคัก ช่วยให้ภูมิภาครักษาการเติบโตของเศรษฐกิจท่ามกลางการส่งออกที่ถดถอยลง ส่วนแบ่งการส่งออกภาคบริการจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องในภูมิภาค ซึ่งเป็นผลมาจากการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวจากต่างชาติและการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมตลาดเกิดใหม่ เช่น การจัดการห่วงโซ่อุปทานและการเดินทางขนส่งสินค้าผ่านแดน การเข้ามาของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ถูกคาดหวังว่าจะเข้ามาช่วยเติมเต็มให้กับภาคการส่งออกที่อ่อนลง

ตลาดการเงินค่อนข้างมีเสถียรภาพ แต่การดำเนินนโยบายการเงินจะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง

ถึงแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังลดลง แต่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังมีอยู่ในบางประเทศในภูมิภาคนี้ นโยบายการเงินที่ทันสมัยและมีความเหมาะสมจะช่วยเรื่องดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทำให้สามารถรักษาการเติบโตของเศรษฐกิจไว้ได้ ถึงแม้ว่าการพัฒนา นโยบายการเงินในประเทศที่พัฒนาแล้วและความผันผวนของตลาดโลกอาจจะก่อให้เกิดความท้าทาย แต่ตลาดการเงินของกลุ่มประเทศเอเชียเกิดใหม่ก็แสดงให้เห็นถึงความมีเสถียรภาพ ตัวอย่างเช่น แม้ว่ากลุ่มประเทศเอเชียเกิดใหม่จะยังคงเผชิญความเสี่ยงของเงินทุนไหลออกและกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนไหลออกอย่างต่อเนื่อง ทว่าสกุลเงินในภูมิภาคกำลังฟื้นตัว จากค่าเงินที่ลดลงในปี ค.ศ. 2022 ผู้กำหนดนโยบายการเงินจะต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้และจัดการกับการปรับนโยบายอย่างรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าตลาดการเงินมีความมั่นคงและการเติบโตอย่างต่อเนื่องเหนือปัญหาต่าง ๆ

การตลาดแรงงานแสดงถึงสัญญาณของการฟื้นตัว

แนวโน้มเชิงบวกทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อทิศทางที่ดีให้กับตลาดแรงงานของประเทศเอเชียเกิดใหม่ การว่างงานกำลังลดลงทั่วทั้งภูมิภาค โดยเฉพาะประเทศที่มีประชากรรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาที่ดี นโยบายต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศโดยบูรณาการเข้ากับห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่มูลค่าโลกนั้นจะส่งผลดีต่อตลาดแรงงาน โดยเฉพาะตลาดแรงงานในด้านอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอและยานยนต์